

*
Số 27-KH/ĐUK

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi kể chuyện
về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 486-KH/TCT-BTGTU, ngày 04/02/2020 của Trường Chính trị tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội thi cấp tỉnh kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Công văn số 1992-CV/BTGTU, ngày 10/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc về việc tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp huyện và tương đương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Khối với các nội dung cụ thể như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

1- Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc khẳng định những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam.

2- Thông qua tổ chức Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng và kịp thời ghi nhận, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, góp phần rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Khối đối với công tác thông tin, tuyên truyền về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

3- Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, phong phú, đa dạng về nội dung, tránh hình thức, thực hiện đúng tiến độ, thời gian kế hoạch đề ra. Việc bình chọn, đánh giá bảo đảm chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan; tạo khí thế sôi nổi, hào hứng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

4- Mỗi thí sinh tham gia với tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tự giác cao, vừa thi vừa học hỏi lẫn nhau nhằm hoàn thiện cho nhiệm vụ công tác cá nhân; các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đảm bảo tính chân thực, khách quan, sinh động.

II. Nội dung, hình thức, đối tượng dự thi

1- Về nội dung

- Thí sinh tham dự Hội thi lựa chọn nội dung thi là những mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu chính thống, bám sát các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

- Mỗi thí sinh dự thi kể một mẫu chuyện sau đó rút ra ý nghĩa giáo dục và xây dựng biện pháp học tập và làm theo (*nếu đơn vị có từ 02 thí sinh tham gia Hội thi thì các chuyên đề trong một đơn vị không được trùng lặp*).

2- Về hình thức

Hội thi được chia ra làm 02 vòng:

- *Vòng thi viết* (vòng 01): Mỗi thí sinh chọn 01 mẫu chuyện, sau đó soạn đề cương báo cáo (*sẽ có hướng dẫn riêng*), Ban Giám khảo sẽ tổ chức chấm điểm và chọn ra 20 thí sinh có bài viết tốt nhất để vào vòng thi kể chuyện (vòng 02).

Thời gian: Dự kiến tổ chức vào giữa tháng 3/2020.

- *Vòng thi kể chuyện* (vòng 02): Thí sinh kể mẫu chuyện đã chọn trong khoảng thời gian từ 10 - 15 phút. Thí sinh tự chọn các phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung mẫu chuyện. Đồng thời phải trả lời 01 câu hỏi ứng xử do Ban Giám khảo đặt ra. Nội dung câu hỏi liên quan trực tiếp đến mẫu chuyện và có mở rộng; kiểm tra kiến thức, kỹ năng của các thí sinh, nhất là kỹ năng thuyết trình, đối thoại trong tuyên truyền miệng. Thời gian trả lời không quá 05 phút.

Thời gian: Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4/2020.

- Kết quả thi được đánh giá theo thang điểm 10, trong đó điểm phần kể chuyện hệ số 3, điểm đề cương hệ số 2 (*điểm của phần thi viết*), điểm trả lời câu hỏi ứng xử hệ số 1.

3- Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, báo cáo viên của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Mỗi đảng bộ cơ sở cử ít nhất 02 thí sinh, mỗi chi bộ cơ sở cử ít nhất 01 thí sinh để tham gia Hội thi.

III- Kinh phí và khen thưởng

1- Kinh phí

Kinh phí tổ chức Hội thi được trích từ nguồn kinh phí đặc thù của Đảng ủy Khối.

2- Khen thưởng

Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 14 giải khuyến khích cho các thí sinh. Các thí sinh đạt giải sẽ được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tiền thưởng kèm theo (*mức tiền thưởng sẽ nêu cụ thể trong Thẻ lệ Hội thi*).

Kết thúc cuộc thi, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ chọn 03 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia Hội thi cấp tỉnh.

IV- Tổ chức thực hiện

1- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai Kế hoạch này đến các chi ủy, đảng ủy cơ sở; tham mưu dự trù kinh phí tổ chức Hội thi, quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ phục vụ Hội thi; xây dựng Thể lệ Hội thi, các câu hỏi và đáp án cho phần thi ứng xử; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy cơ sở cử thí sinh dự thi. Sau khi tổ chức xong hội thi, báo cáo kết quả cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tham mưu tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm.

2- Các chi ủy, đảng ủy cơ sở tùy điều kiện thực tế, phân công thí sinh dự thi đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng, đồng thời tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho báo cáo viên của cơ quan, đơn vị tham gia Hội thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị Ban Tuyên giáo, các ban và Văn phòng Đảng ủy Khối, các chi ủy, đảng ủy cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) để kịp thời chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các đ/c trong Đảng ủy Khối,
- Các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối,
- Các chi ủy, đảng ủy cơ sở,
- Đăng website,
- Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Võ Văn Kiệt